

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๒๒/๕๗๐๐



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10293
รับที่(อื่น) -
วันที่ 27 ก.ย. 2565 9.25

27 ก.ย. 2565 ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕  
**จดเข้าวารสาร**

เรื่อง ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี **ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม**  
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล)๒๑๑๔๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ **เรื่องที่ ๑๐**

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมายต่อไป โดย สศช. มีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

๑. ประเด็นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกำหนดตัวชี้วัดประเด็นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีความสอดคล้องและเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน ของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ โดยหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดย่อย จะช่วยเสริมให้สามารถบรรลุเป้าหมายของแผนฯ ๑๓ ได้เช่นกัน แต่เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินกิจกรรมจึงอาจจะยังไม่สามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน

๒. ประเด็นความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ควรทอนเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ๒๐ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ หน่วยงาน และพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรประมาณประจำปี ๒๕๖๖ เรื่องความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อจะได้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณได้รับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

### ๓. ประเด็นรายได้จากการท่องเที่ยว

๓.๑ การกำหนดให้รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน มีความจำเป็นและเหมาะสม เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย โดยสร้างรายได้ให้กับประเทศสูงถึงร้อยละ ๑๘ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ในปี ๒๕๖๒ อีกทั้ง การพัฒนาการท่องเที่ยวตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ามีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และจำเป็นต้องขับเคลื่อนร่วมกันทั้งประเทศอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ การถ่ายทอดตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ระดับจังหวัด จะช่วยให้การพัฒนาในเชิงพื้นที่เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

/๓.๒ เป้าหมาย...

๓.๒ เป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น โดยตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายบางตัวชี้วัดไม่สอดคล้องโดยตรงกับองค์ประกอบ อาทิ ตัวชี้วัดที่ ๗ จำนวนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้รับการพัฒนาศักยภาพและพร้อมสู่การเป็นเส้นทางท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาในระดับกลางน้ำเป็นหลัก คือ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวในชุมชน โดยไม่ได้ดำเนินการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง จึงไม่ควรระบุความสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านการตลาด และตัวชี้วัดที่ ๑๒ จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว อาจทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในขณะที่ยังไม่มีความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยในภาพรวม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาจพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัด หรือขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยให้ความสำคัญกับความพร้อมของพื้นที่เป็นสำคัญ เป็นต้น

๓.๓ เป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ ๑๔ จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีความสอดคล้องกับเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มากกว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ จึงอาจพิจารณาปรับปรุงความสอดคล้องของของเป้าหมาย หรือปรับปรุงตัวชี้วัดให้ตอบเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

๓.๔ เป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อย่างไรก็ตาม อาจให้ความสำคัญเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถสอดคล้องกับการขยายตัวของสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน

๓.๕ เป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำเพิ่มขึ้น ประเด็นสำคัญในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ และยังคงเป็นจุดอ่อนของไทย คือ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการตลาดที่สนับสนุนและมีกลยุทธ์อย่างเหมาะสม ซึ่งตัวชี้วัดยังไม่ครอบคลุมถึงประเด็นดังกล่าว จึงอาจพิจารณาเพิ่มเติมตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก และการตลาดด้านการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๗๕

E-mail : Montathip@nesdc.go.th